

๑๐๙

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 1290
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐
ด่วนที่สุด



กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๐๕๘๘๖
วันที่ 15 มี.ค. 2560

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๑๘

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ศูนย์ฯ นครวัดพัฒนาจังหวัด
เลขที่รับ 101
วันที่ 2 มี.ค. 2560
128

เรื่อง ข้อเสนอแนะการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ในการอำนวยการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้ง และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธาน นั้น

จากการรายงานการคาดการณ์ลักษณะอากาศของหน่วยงานพยากรณ์อากาศทราบว่าในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ อาจเกิดฝนตกเนื่องจากพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง จึงขอให้จังหวัด/อำเภอ จัดเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เช่น หลุมขมครก เหมืองขนาดเล็ก และฝายขนาดเล็ก สำหรับรองรับน้ำฝน โดยขอให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดังนี้

- ๑) ให้จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้ง
- ๒) การจัดเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เช่น หลุมขมครก เหมืองขนาดเล็ก และฝายขนาดเล็ก สำหรับรองรับน้ำฝน หากพิจารณาเห็นว่าแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าวต้องดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ให้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลร่วมดำเนินการจัดเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าวด้วย
- ๓) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก อาจพิจารณาใช้งบแก้ไขปัญหาความจำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ เงินเหลือจ่ายจากงบปกติของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฏา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๘๐๙๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๖ ๑๗๕๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. สรุปผลการประชุมหารือข้อราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ รวม ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. ให้มีคณะกรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการ

๒. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่จัดทำขึ้น
ให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึงโดยใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและ
เหมาะสม เพื่อเป็นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

๓. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินการเรื่องต่างๆ ในความรับผิดชอบที่มีปัญหา
ติดขัด ล่าช้า หรือค้างการดำเนินการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตของทางราชการที่ประชาชนหรือเอกชนได้ยื่นเรื่องไว้

ประกอบกับในคราวประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลผ่านกระทรวงมหาดไทยและ
แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่มีความโปร่งใส รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวม ๓ ประเด็นดังกล่าว ชับเคลื่อนและดำเนินการ
ให้เป็นรูปธรรมโดยบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน กรณีติดขัดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่
ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

๒. ให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตามแผนการจัดสรร
งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จากงบปกติของทุกส่วนราชการ ซึ่งในบางโครงการอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพื้นที่เป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงขอให้สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้
ดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มิให้เกิดข้อขัดแย้งและเกิดปัญหาร้องเรียนตามมา รวมทั้งต้องมีให้
เกิดการทุจริตกับโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นอันขาด รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.ppb.moi.go.th
หัวข้อ “ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิชัย บุนนาค)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๘๐๙๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อเสนอ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้มีคณะกรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวนำร่องการตรวจสอบโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

๒. ในการจัดทำเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อดังกล่าวที่จัดทำขึ้นให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย

๓. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบที่มีปัญหาติดขัด ล่าช้า หรือค้างการดำเนินการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของทางราชการที่ประชาชนหรือเอกชนได้ยื่นเรื่องไว้ รวมทั้งเรื่องที่เป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชโรจน์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๔๕ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีป) ๔๔๒ (ปัสสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (๙: 17:00:00)

เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การตรวจสอบการทุจริต ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว</p> <p>๒. การดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ ให้ประสานทุกกระทรวง ทบวง กรม ส่งข้อมูลผ่าน มท. และแจ้งให้ ผวจ. ทราบ เพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่ที่มีความโปร่งใส</p> <p>๓. โครงการจัดหาแหล่งน้ำของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ประมาณ ๖๐๐ กว่าแห่ง ซึ่งอาจซ้ำซ้อนกับพื้นที่แหล่งน้ำประปาหมู่บ้านของ สก. โดยรายงานความคืบหน้า ข้อมูลจำนวนพื้นที่ที่สามารถดำเนินการจัดทำประปาหมู่บ้านให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซาก</p> <p>๔. การตรวจงานในพื้นที่ เช่น จังหวัดสกลนคร ขอนแก่น บึงกาฬ ทาง क्रम. ได้แสดงความชื่นชม ผวจ. ที่สามารถรองรับการทำงาน และมีความรอบรู้ในพื้นที่</p> <p>๕. ศูนย์ดำรงธรรม กำชับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน กรณีเรื่องร้องเรียน ที่ไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาด้านกฎหมาย ให้รายงานให้ทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป</p> <p>๖. การทำงานเชิงรุก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะติดตามงานสำคัญเป็นระยะ ๆ โดย กทม. มีประเด็นให้ติดตามหลายประเด็น เช่น BTS MRT โครงการคลองลาดพร้าวให้จัดประชุมหารือรอง นรม. พลเอกประวิตรฯ เพื่อเร่งรัดดำเนินโครงการในระยะต่อไป และสำหรับ BRT จัดทำข้อเสนอ ให้ क्रम. พิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐</p> <p>๗. เตรียมดำเนินการกำหนดแผน และแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>กพน./กพภ.</p> <p>สบจ.สป./ สนผ.สป./ศปท.มท. สก.</p> <p>สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สตร.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>กทม.</p> <p>ปก.</p>
-------------	---	---

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๑๙ น.